
 

 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕๖2 คร้ังที่ ๑ /๒๕๖2 
วันที่ ๑5  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณ   ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอาโพน 

*************************** 
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นายปริญญา 
นายทูล 
นายชวกร 
นางสาวบุญแต)ง 
นายแต)ง 
นายยอย 
นายชอง 
นายอัทพงษ- 
นายปฎิภัท 
นายไสว 
นางนริศรา 
นายยัน 
นายสมชาย 
นายบุญเนาะ 
นายไพทูรย-       
นายศรชัย            
นายสุปรีดา 
นายทรงสุข 
นายอุด 
นายเยน 
นายสิทธิชัย 
นายทด                
ผู�ลาประชุม 
-ไม)มี- 
ผู�ขาดประชุม 
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อินทร-ทัด 
วงษ-ไล 
ไหมทอง 
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ปริญญา    สําราญสุข 
  ทูล       อินทร-หอม 
ชวกร       หงษ-แก�ว 
บุญแต)ง    ตัวสะอาด 
  แต)ง      ชุ)มมาก 
  ยอย      โพธ์ิหิรัญ 
  ชอง      ชุ)มมาก 
  อัทพงษ-  มาตหอม 
  ปฎิภทั   วิลัย 
   ไสว     สารสุข 
นริศรา    ศรีวงษ- 
   ยัน      ดวงอินทร- 
 สมชาย   สมอร)าม 
 บุญเนาะ  อัมภา 
  ไพทูรย-  เจียนงาม 
  ศรชัย    ไหมทอง 
สุปรีดา    สืบสังข- 
ทรงสุข    จงหาญ 
  อุด       อินทร-ทัด 
  เยน     วงษ-ไล 
สิทธิชัย   ไหมทอง 
   ทด     สุระ 
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นายตุ�ย         กล�วยทอง 
นางรวิภา      พลอํานวย 
นายป@ง         จันทมล 
นายชานน      จันลา 
นางสาวกันญารัตน-  แก�วมณี 
น.ส.ธิติกาญจน- วีระกัญญาโรจน- 
นางอนุสรณ-  คําเสมอ 
นายจักรกฤษ  กองสุข 
ผู�ไม)มาประชุม 
 นางหทัยชนก  ละออง 
 
 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
หัวหน�าสํานักปลัด 
นักวิเคราะห-ฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 
นายช)างโยธา 
 
รองนายก อบต. 
 

   ตุ�ย       กล�วยทอง 
  รวิภา     พลอํานวย 
 ป@ง        จันทมล 
  ชานน       จันลา 
กันญารัตน-  แก�วมณี 
ธิติกาญจน- วีระกัญญาโรจน- 
อนุสรณ-  คําเสมอ 
จักรกฤษ   กองสุข 
 
นางหทัยชนก  ละออง 
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 เร่ิมประชุม   ๐๙.๓๐ น  

  ประธานสภาองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน ได�ให�สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯ เข�าประชุม และ    
 ประธานสภาอบต. ได�ตรวจนับองค-ประชุม ปรากฏว)าครบองค-ประชุมและเลขานุการสภาอบต. ได�เชิญ
ประธานสภา  อบต.เปGดประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕๖2  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖2  และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบ วาระ ต)อไป 

          นายปริญญา  สําราญสุข  ประธานสภาฯกล)าวเปGดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
 ประชุม 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ1งทราบ 

    - การรายงานแก�ไขแผนฯ ปJ 2561 – 2562  คร้ังที่ 1 
    - สถานการณ-ที่แล�งส)งผลกระทบทุกหมู)บ�าน ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ได�เข�าไป 
    แก�ไขแล�วตามอํานาจหน�าที่ 
    - ขอขอบคุณส.อบต.เข�าร)วมกิจกรรมวันแม) 12 สิงหาคม 2562 
     (กองการศึกษา) 
      ณ หอประชุมองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน 

 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่  
    2/๒๕๖๑  คร้ังที่ 1 /๒๕๖2   เม่ือวันที่  24  มิถุนายน  ๒๕๖2 

 ประธานสภาฯ  ได�เชิญเลขานุการ อบต.อาโพน รายงานการบันทึกการประชุมสภา อบต. สมัย 
    สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕๖2 

 เลขานุการสภา  ได�ช้ีแจงรายละเอียดการบันทึกการประชุม การตรวจรายงานการประชุม โดย 
    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
    ประชุมได� ตรวจรายงานการบันทึกการประชุมแล�ว จึงขอเรียนเชิญ  
    คณะกรรมการทั้ง ๓ ท)าน  การตรวจการบันทึกการประชุมต)อสภา ต)อไป 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม – ได�ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2/ 
    ๒๕๖2 คร้ังที่ 1/๒๕๖2   แล�ว ปรากฏว)าในการบันทึกการ   
    ประชุมน้ัน เปSนไปตามระเบียบวาระการ     
    ประชุม และถูกต�องทุกประการ  

 ประธานสภาฯ  สมาชิกท)านใดจะแก�ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม) 

 ที่ประชุม  -ไม)มี- 

 ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภา อบต. 

 ที่ประชุม  รับรองด�วยเสียงข�างมาก 

 ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู1ถาม 

 ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งน้ีไม)มีสมาชิกสภาฯ ท)านใดต้ังกระทู�ถามจึงไม)มีรายละเอียดใน 
    การดําเนินงานตามวาระน้ี 



 

 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท1องถ่ินพิจารณาเสร็จแล1ว 

    -ไม)มี- 

 ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม� 

    ๕.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร�าง) ข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
    ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ) 

 ประธานสภาฯ  ได�ช้ีแจงตามระเบียบการเสนอร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJและ 
    ผู�บริหารได�เสนอร)างข�อบัญญัติให�สภาฯ พิจารณาในวันน้ี ซึ่งสภาจะพิจารณา 
    สามวาระรวดเดียวไม)ได�ตามระเบียบจะต�องพิจารณาเปSนวาระซึ่งในวันน้ีจะเปSน 
    วาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ) ซึ่งเปSน หน�าที่ของนายกองค-การบริหารส)วนตําบล 
    เปSนผู�แถลงงบประมาณรายจ)ายประจําปJงบประมาณประกอบหลักการและ 
    เหตุผลที่เสนอร)างข�อบัญญัติขอเชิญท)านนายกช้ีแจง    
    รายละเอียดร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ ๒๕๖3 

 นายก อบต.  นายก อบต. ได�แถลง (ร)าง) ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖3  ต)อที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดของแผนงานและโครงการปรากฏ  
    ตามเอกสารที่สําเนาให�กับสมาชิกสภาฯ ทุกท)านแล�วเหตุผลเพื่อใช�ในการ 
    ดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู�บริหารที่ได�วางไว�ตามแผนพัฒนาองค-การ 
    บริหารส)วนตําบล ตลอดปJงบประมาณ ๒๕๖3 จึงเสนอร)างข�อบัญญัติต้ัง 
    งบประมาณรายจ)ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    
    เพื่อให�สมาชิกสภาฯ พิจารณาให�ความเห็นชอบต)อไป รายละเอียดของ  
    งบประมาณรายจ)ายประจําปJ ๒๕๖3  น้ัน ผมขอแถลงหลักการและเหตุผล 
    รายละเอียดดังต)อไปน้ี 

                       - เอกสารแนบ - 

 ประธานสภาฯ  เชิญนักวิเคราะห-นโยบายและแผนเปSนผู�ช้ีแจงรายละเอียดของแต)ละแผนงานใน 
    ร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย ประจําปJ ๒๕๖3 

 นักวิเคราะห-ฯ  ช้ีแจงรายละเอียดของ (ร)าง) งบประมาณรายจ)ายประจําปJ ๒๕๖3 ซ่ึง  
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต)อที่ประชุม แล�ว ซึ่งในการเสนอร)าง ใน 
    คร้ังน้ี น้ัน ได�ปฏิบัติตามหนังสือกรมส)งเสริมการปกครองส)วนท�องถ่ิน ด)วนมาก  
    ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓8๘6 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  ๒๕๖2  ซ่ึงต�อง  
    ประกอบด�วย 
     ๑. (ร)าง) ข�อบัญญัติ เรื่องงบประมาณร)ายจ)ายประจําปJงบประมาณ           
    พ.ศ. ๒๕๖3 
     ๒. แบบประมาณการค)าใช�จ)ายโครงการประเภทก)อสร�าง ประกอบการจัดทํา 
    ข�อบัญญัติงบประมาณ รายจ)ายประจําปJ ๒๕๖3 ส)วนหลักการและเหตุผลใน 
    การจัดทํา (ร)าง)  ข�อบัญญัติปJ ๒๕๖3 น้ัน ท)านผู�บริหาร ได�ช้ีแจงแล�ว จึงได� 
    เสนอร)างข�อบัญญัติ       



 

 

 นักวิเคราะห-ฯ (ต)อ) งบประมาณรายจ)ายประจําปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     
    เพื่อให�สมาชิกสภาองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน พิจารณา   
    ให�ความเห็นชอบ ต)อไป (และรายงานจนแล�วเสร็จ) 

- เอกสารแนบท�าย - 

 ประธานสภาฯ  ขอบคุณนักวิเคราะห-นโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียดร)างข�อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ)ายประจําปJ พ.ศ. ๒๕๖3  ให�ที่ประชุมทราบแล�ว ก)อนที่ขอมติ 
    รับหรือไม)รับหลักการ ในวาระที่ ๑  (ขั้นรับหลักการ)  
    ขอเชิญท)านสมาชิกได�อภิปรายร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ  
    2563 

 นายไสว   สารสุข  ส.อบต. หมู)ที่ ๔  ได�พิจารณาร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ ๒๕๖ 
    3  แล�ว  งบประมาณ ปJ 2563 ที่ผู�บริหารได�ตั้งงบประมาณไว�แล�ว น้ัน และได� 
    พิจาณาแต)ละแผนงานแล�ว ผมได�ดูแล�วว)าแต)ละแผนงานได�เพิ่มทุกแผนงานแล�ว 
    แต)ละแผนงานโยธาได�ลดลงประมาณ 2 ล�านบาท และได�พิจารณาแล�ว หมู)ที่ 4 
    ประสบปWญหานํ้าแห�ง ขอให�ผู�บริหารเล็งเห็นความจําเปSนด�วย ผมอยากให� 
    ผู�บริหารได�พิจาณาดูว)ามีความเปSนไปได�มาก น�อยแค)ไหน จะลดหรือเพิ่มอย)าไร  
    น้ัน ผมอยากให�ผู�บริหารพิจารณาแล�วที่ดินสาธารณะมี   
    การบุกรุกมากส)วนการดูแลอย)างไรขอให�ผู�บริหารได�พิจารณาดูด�วยโดยเฉพาะ  
    หมู)ที่ 4 มี การบุกรุกมาก 

 ศรชัย  ไหมทอง   ส.อบต.หมู)ที่ 8 การพิจารณาร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ  
    2563 ในครั้งน้ีเท)าที่ผมได�มีโอกาสพิจารณาในการจัดทําร)างข�อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ)ายประจําปJ 2563  เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2562 น้ัน  
    เท)าทีท่ราบเบื้องต�นในการจัดการทําร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ 
    2563 ในครั้งน้ีทุกสํานักและกองแต)ละหน)วยงานทุกงบความจําเปSนว)ามีความ 
    จําเปSนต�องขอตัดงบประมาณบางส)วน เพื่อให�จัดทําร)างฯได�ตามวัตถุประสงค- 
    ของแต)ละส)วนและให�สอดคล�องกับงบประมาณเท)าที่ทําได� และมี  
    บางส)วนได�ปรับลดบ�าง โดนเฉพาะงบโยธาฯอาจจะได�รับลดจากปJที่แล�ว ซึ่งการ 
    พิจารณาน้ันได�ทําตามหนังสือส่ังการและที่ท)าน ส.อบต.ได�อภิปรายในส)วนของ 
    โครงการพื้นฐาน น้ัน เก่ียวกับภัยแล�งโดยเฉพาะหมู)ที่ 4 น้ัน ผมเห็นใจว)าที่ผ)าน 
    มา หมู)ที่ 2และหมู)ที่ 11  ประสบภัยแล�งเหมือนกันและการที่ท)านได�ทักท�วงน้ัน 
    ผมเข�าใจว)าท)านหวังดีและผมได�พิจารณาแล�วว)าทุกฝDาย น้ันมีความต�องการให� 
    ดําเนินการไปได�แต)บางส)วน (กองศึกษา) น้ัน     
    ผมได�ร)วมพิจารณา เช)นการจัดการงานกีฬาอาโพนเกมส- ก็มีลดลงและงบวัสดุ 
    ซื้ออุปกรณ-กีฬาลดลง จาก 80,000 บาท เปSน 50,000 บาท เพื่อให�ทําได�  
    ส)วนโครงการพื้นฐานทุกหมู)บ�านน้ัน ได�มีการลดลงทุกหมู)บ�าน ทั้งน้ีการพิจาณา 
    ทั้งหมดดูที่เหตุผลและขอบคุณ ส.อบต.ทุกท)านให�ความสําคัญกับหมู)ที่ 8 ที่ได� 
    งบโครงสร�างพื้นฐานขอเรียนช้ีแจงว)าหมู)ที่ 8     



 

 

 นายกอบต.  ต�องอาศัยประปาหมู)ที่ 6 อยู)ในงบปJ 2563 คงจะแก�ไขปWญหาได�มากและ 
    ขอบคุณทุกท)านและผมเห็นด�วยกับร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ  
    2563 

 นางนริศรา  ศรีวงษ-  ส.อบต.หมู)ที่ 5 เห็นด�วยกับร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ 2563 
    และได�พิจารณาแล�วทุกแผนงานทั้งหมดเหมาะสมแล�วและพื้นที่ของอบต.      
    อาโพน น้ัน อยู)แบบพึ่งพาอาศัยกันและกันโครงสร�างพื้นฐาน น้ัน ก็อยู)ระดับ 
    เดียวกันเปSนการแก�ไขปWญหาของ ชุมชนต)อไป 

 นายเยน  วงษ-ไล  ส.อบต. หมู)ที่ 10 ตามร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ 2563 ผม 
    พิจารณา แล�วเปSนการเหมาะพอสมควรและผมอยากให�ผู�บริหารได�พิจารณาให� 
    เหมาะสมโดยเฉพาะโครงสร�างพื้นฐาน น้ัน ขอให�พิจารณาให�ตามพื้นที่ที่เปSนจริง 
    ตามระยะทางในการดําเนินการต)อไปและครั้งต)อไปอยากให�เจ�าหน�าที่ได�จัดทํา 
    ร)างฯให�เหมาะสมและอยากให�จัดทําเอกสารให�เร็วกว)าน้ีและเท)าที่ช้ีแจงแล�วน้ัน 
    ผมได�พิจารณาแล�วเห็นด�วย 

 นายชอง ชุ)มมาก  ส.อบต.หมู)ที่ 2 ผมพิจาณารายละเอียดร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)าย 
    ประจําปJ 2563  แล�วที่ต้ังไว� 43 โครงการและได�พิจาณาแล�วแต)ละแผนงาน 
    เหมาะสมแต)ละโครงสร�างพื้นฐานน้ัน บางหมู)บ�านยังต�องทําอีกมากมาย เช)น  
    หมู)ที่ 2 ยังมีความจําเปSนต�องดําเนินการอยู)และยังต�องดําเนินการอยู)และผม 
    เห็นด�วย ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ  ที่ประชุม มีท)านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม)  

 ที่ประชุม  ไม)มี 

 ประธานสภา  ถ�าไม)มีผมขอพัก ๑๐ นาที 

- พัก  ๑๐  นาที - 

 ประธานสภาฯ  ประธานสภาฯได�ให�สัญญาณเรียก ส.อบต. ทุกท)านเข�าห�องประชุมและนับองค- 
    ประชุมแล�วครบองค-ประชุมดําเนินการประชุมต)อ 

 ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม)มีท)านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกผมจะขอมติเลย  
    สมาชิกท)านใดเห็นชอบ (ร)าง) ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJ  
    งบประมาณ ๒๕๖3 วาระที่ ๑  (ขั้นรับหลักการ) กรุณายกมือ 

 มติที่ประชุมสภาฯ มีมติให�ความเห็นชอบร)างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําปJงบ     
    ประมาณ   2563   ดังน้ี    

    - เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

    - ไม)เห็นชอบ  -  เสียง 

    - งดออกเสียง ๒ เสียง 



 

 

 ประธานสภาฯ  ก็เปSนอันว)ามติที่ประชุมสภาฯเสียงข�างมากให�ความเห็นชอบรับหลักการในวาระ 
    ที่ ๑  (ข้ันรับหลักการ) ไปแล�ว ในวาระที่ ๒ (ข้ันแปรญัตติ) ขอให�ที่ประชุม ได� 
    คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงจะเสนอท)านใดก็ได� แต)ไม)เกิน ๕ ท)าน  
    ขอให�ทุกท)านได�เสนอ 
    ๕.๑.๑ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกได�เสนอช่ือกรรมการแปรญัตติ 

 นายชอง  ชุ)มมาก  ส.อบต หมู)ที่  ๒  เสนอ นายแต)ง ชุ)มมาก โดยมีนายไสว สารสุข/นายไพทูรย-   
    เจียนงาม  เปSนผู�รับรอง 

 มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปSนเอกฉันท- คัดเลือกนายแต)ง ชุ)มมาก  เปSนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 นายปฏิภัท  วิลัย  ส.อบต. หมู)ที่  ๓ เสนอ นายทด  สุระ โดยมีนายอุด  อินทร-ทัด/นายศรชัย    
    ไหมทอง  เปSนผู�รับรอง 

 มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปSนเอกฉันท-คัดเลือก นายทด  สุระ  เปSนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 นายสมชาย  สมอร)าม ส.อบต. หมู)ที่  ๖  เสนอ นายไสว สารสุข โดยมี  โดยมี นายทรงสุข จงหาญ/ 

    นายไสว สารสุข เปSนผู�รับรอง 

 มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปSนเอกฉันท-คัดเลือก นายไสว  สารสุข  เปSนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 นางนริศรา  ศรีวงษ- ส.อบต. หมู)ที่ ๕ เสนอ นางสาวบุญแต)ง ตัวสะอาด นายปฎิภัท วิลัย /         
    นายสิทธิชัย ไหมทอง เปSนผู�รับรอง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบเปSนเอกฉันท-คัดเลือกนางสาวบุญแต)ง  ตัวสะอาด เปSนคณะกรรมการ 
    แปรญัตติ 

 นายบุญเนาะ  อัมภา ส.อบต. หมู)ที่ ๗  เสนอ นายอุด  อินทร-ทัด โดยมี  นางสาวบุญแต)ง  ตัวสะอาด/ 

    นายอัทพงษ- มาตหอม  เปSนผู�รับรอง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบเปSนเอกฉันท-คัดเลือกนายอุด   อินทร-ทัด  เปSนคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ประธานสภาฯ  แจ�งให�ที่ประชุมรับทราบว)า คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด�วย 
    ๑. นายแต)ง   ชุ)มมาก 
    ๒. นายไสว   สารสุข 
    ๓. นางสาวบุญแต)ง   ตัวสะอาด 
    ๔. นายทด    สุระ 
    ๕. นายอุด    อินทร-ทัด  

 ที่ประชุม  - รับทราบ 

 ประธานสภาฯ  ขอให�สมาชิกเสนอกําหนดระยะเวลาคําแปรญัตติ พร�อมกับสถานที่เพื่อให� 
    สมาชิกหรือผู�บริหารที่ไม)ได�เปSนคณะกรรมการแปรญัตติได�ย่ืนคําแปรญัตติ 



 

 

 นายสมชาย  สมอร)าม ส.อบต. หมู)ที่ 6 ได�เสนอให�กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต)อ  
    คณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติ  คือ 
    ระหว)างวันที่  ๑6  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
    ระหว)างวันที่  ๑9  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
    ระหว)างวันที่  20  สิงหาคม  ๒๕๖2 เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
    สถานที่ห�องประชุมองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน โดยมีนายทรงสุข จงหาญ/ 
    นางนริศรา ศรีวงษ-  เปSนผู�รับรอง  

 ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท)านใดจะเสนอเปSนอย)างอ่ืนหรือไม) ถ�าไม)มีขอมติกําหนดระยะเวลา 
    การแปรญัตติตามที่ นายสมชาย  สมอร)าม  ส.อบต.หมู)ที่ 6 เสนอมา 

 มติที่ประชุม  เห็นด�วยเสียงข�างมากกับข�อเสนอขอนายสมชาย  สมอร)าม และขอให�  
    คณะกรรมการแปรญัตติประชุม วันที่ 21  สิงหาคม ๒๕๖2  เวลา 09.๓๐ น. 
    และรายงานสภาฯต)อไป 

 ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม)มีข�อเสนออีก ผมขอนัดสมาชิกทุกท)านมาประชุมในวันที่         
    ๒8  สิงหาคม  ๒๕๖2   เวลา ๐๙.๓๐  น. อีกคร้ังพิจารณาญัตติจะมีวาระที่ ๒  
    (ข้ันแปรญัตติ) ที่ คณะกรรมการแปรญัตติเสนอมาสําหรับวันน้ีผมขอขอบคุณ 
    สมาชิกทุกท)านที่มาประชุม และให�ความร)วมมือในการประชุม เปSนอย)างดี ทําให� 
    การประชุมดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย  

 ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 

 นายศรชัย  ไหมทอง ส.อบต.หมู)ที่ 8 ด�านโครงสร�างพื้นฐาน (ปรับปรุงและซ)อมแซม) ในหมุ)บ�าน  
    โดยเฉพาะหินคลุกน้ัน ทุกครั้งที่ทําในการปรับปรุง น้ัน ไม)ได�มาตรฐาน ไม)มีการ 
    บดอัดแน)นโดยเฉพาะการลงหินคลุกใหญ)ๆ น้ัน ในปJ 2562 น้ันได�มีการ 
    ปรับปรุงให�มีมาตรฐานมากข้ึน มีการบดแน)นย่ิงข้ึนกองช)างได�ปรับปรุงให�มี 
    สภาพดีขึ้นในการปรับเกรดถือว)ากอองช)างได�ทําได�ดีมากขอชมเชยกองช)าง 
    - ความเดือดร�อนภาวะภัยแล�งในพื้นที่ตําบลอาโพน หมู) 2และหมู) 11 ได�รับ 
    การแก�ไขโดยผู�บริหารและหวังว)าผู�บริหารคงดูแลทุกพื้นที่ต)อไป 

 นายไสว  สารสุข  ส.อบต. หมู)ที่ 4 ก็ประสบภัยแล�งเช)นเดียวกันและได�รับการจ)ายนํ้าจากการขุด 
    นํ้าไว�จากกรมทัพย-ฯและคงใช�ได�อีกประมาณหน่ึงเดือนเท)าน้ัน และขณะน้ีเริ่ม 
    เดือดร�อนแล�วอยากให�ทางผู�บริหารหาแนวทางแก�ไขต)อไป เพราะหมู) 4 ไม)มี 
    คลองส)งนํ้าจากชลประทานหากแก�ไขได�คงต�องมีการขุดลอกให�ลึกลงอีกเพื่อกัก 
    เก็บนํ้าต)อไป 

 นายกอบต.อาโพน ช้ีแจงรายละเอียดจังหวัดเคล่ือนที่ 23 สิงหาคม 2562 ในการประชุม         
    16 สิงหาคม 2562 

 

 



 

 

 นายทด  สุระ  เรื่องประปาหมู) 11 ไม)มีนํ้าแห�งแล�วเพราะระบบการบริหารจัดการของ 
    คณะกรรมการประปา หมู) 11 ขอบคุณผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ 

 ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท)านผู�บริหาร ท)านสมาชิก อบต.และเจ�าหน�าที่ทกุท)านที่ได�เข�าร)วม 
    ประชุมทําให� การประชุมเปSนไปด�วยความเรียบร�อย และวันน้ีขอเลิกประชุม 

    
         เลิกประชุมเวลา ๑2.45 น  

 (ลงช่ือ)     ผู�จดบันทึกรายงาน 
            (นายชวกร  หงษ-แก�ว) 
                                      เลขานุการสภาองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน 
 
 
  (ลงช่ือ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
 
          (นายทรงสุข  จงหาญ) 
 
   ลงช่ือ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายชอง  ชุ)มมาก) 
 
 
 (ลงช่ือ)     ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายศรชัย  ไหมทอง) 
 
 
                         สภาองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน มีมติรับรองรายงานการประชุมน้ีแล�ว  ในคราวประชุม 

สภาองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน  สมัยสามัญ  สมัยที่       วันที่      เดือน  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
  ลงช่ือ)         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายปริญญา  สําราญสุข) 
              ประธานสภาองค-การบริหารส)วนตําบลอาโพน 
 


